

## ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHẠM CHÍ HIẾU \*

C hủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt; “Chi bộ, Đảng bộ cơ sở mạnh hay không mạnh; một việc làm của chi bộ, Đảng bộ, của đảng viên tốt hay không tốt, đúng sai đều tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần, có khi đến cả sinh mệnh chính trị của người dân, đến lòng tin của nhân dân với Đảng”<sup>(1)</sup>. Từ kinh nghiệm thực tiễn, trong “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng” (tại Đại hội IV), Đảng ta yêu cầu: “Phải nắm chắc khâu trung tâm của công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng là củng cố chi bộ, thường xuyên giữ vững chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”<sup>(2)</sup>.

Để đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ một trong những yêu cầu của công tác kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng hiện nay là: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng”. Trong những năm qua, Thành ủy Cần Thơ luôn quan tâm việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó việc thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng, là khâu đột phá trong công tác xây dựng đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ hiện nay. Bởi sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp tư tưởng rất cơ bản, chi phối toàn bộ, trực tiếp đến quá trình hoạt động của tổ chức đảng và từng đảng viên. Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ luôn gắn

liên với việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó, chi bộ, đảng viên có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít, gắn bó và tác động qua lại với nhau. Chi bộ hoạt động tốt, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở là môi trường thuận lợi để đảng viên học tập, rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành. Đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất, tư cách, đạo đức cách mạng của người đảng viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trước quần chúng là cơ sở để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, việc Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/8/2007 về “Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và chỉ đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng và chi bộ yếu kém; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống; nhiều cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể; chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố Cần Thơ có 16 đảng bộ trực thuộc, 679 tổ chức cơ sở đảng (gồm 438 chi bộ cơ sở, 241 đảng bộ cơ sở với

\* Phó Bí thư Đảng ủy phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

1 - Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 210.

2 - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.228 chi bộ trực thuộc) với 40.537 đảng viên. Từ sự nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất về kết quả và những tồn tại, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU về Phân công các trưởng, phó phòng trực thuộc các ban xây dựng Đảng của Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Bước đầu cử 24 đồng chí chia thành 07 tổ về tham dự sinh hoạt chi bộ tại 02 đơn vị thực hiện thí điểm là: Đảng bộ huyện Cờ Đỏ và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Với mục đích nắm tình hình và giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức; về ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, giúp cho các cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ; cách thức xác định lựa chọn nội dung sinh hoạt bảo đảm phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Đây là Kế hoạch mang tính thiết thực phù hợp với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, xem đây là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả thực hiện chủ đề năm 2013 của Thành ủy "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở".

Qua triển khai thực hiện thí điểm tại 02 Đảng bộ trên, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức của cấp ủy và cán bộ đảng viên về sinh hoạt chi bộ, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý, giáo dục đảng viên được nâng lên. Nề nếp sinh hoạt chi bộ được chấn chỉnh, nội dung thiết thực hơn. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 cho thấy số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đều tăng về số lượng lẫn chất lượng so với năm 2012, trong đó: Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 91,84% (tăng 2,48% so với năm 2012), đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,50% (năm 2012, đạt 91,29%); Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh là 68,42% (tăng 10,17% so với năm 2012), đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,85% (năm 2012,

đạt 94,46%).

Tuy kế hoạch này bước đầu đã mang lại hiệu quả nhưng vấn đề chất lượng thực sự mang tính lâu dài và bền vững là chuyện đáng quan tâm. Qua tham dự sinh hoạt chi bộ ở một số quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành ủy có đến 25% số chi bộ sinh hoạt chưa đạt chất lượng tùy từng loại hình.

Nguyên nhân chính là, vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ chưa thật sự chú trọng trong chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ sinh hoạt; trong điều hành chưa linh hoạt, chưa khuyến khích được đảng viên phát biểu và thể hiện chính kiến của mình trong công tác xây dựng đảng nói chung; Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ít kiểm tra, hướng dẫn để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm khắc phục kịp thời tình trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ kém.

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch 45-KH/TU có hiệu quả, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết Kế hoạch số 45 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua. Qua hội nghị sơ kết được các lãnh đạo đánh giá rất cao và chỉ đạo tiếp tục thực hiện, đồng thời, nhân rộng thêm 3 đơn vị là Đảng bộ huyện Phong Điền, Đảng bộ quận Ninh Kiều, Đảng ủy Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bên cạnh đó, giao Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng". Với mục đích giúp các đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ có dịp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu về nâng cao chất lượng chi bộ khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và sinh hoạt chi bộ nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị. Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức được 2 cuộc tại 2 địa điểm là Huyện ủy Cờ Đỏ và Thành ủy Cần Thơ với 200 đại biểu tham dự.

Từ thực tiễn cho thấy về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

*Một là*, vai trò của chi ủy, đặc biệt là của đồng chí bí thư chi bộ có tính chất quyết định đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

*Hai là*, trình độ nhận thức, tinh thần trách

nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên là yếu tố cực kỳ quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

*Ba là*, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên, nhất là đảng ủy cơ sở là nhân tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Từ thực tế trên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

*Thứ nhất*, nâng cao nhận thức của bí thư, cấp ủy viên về thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ. Giáo dục cho toàn thể đảng viên về vai trò, ý nghĩa sinh hoạt chi bộ định kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề. Trước hết, các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như việc đóng đảng phí hàng tháng theo quy định; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

*Thứ hai*, các cấp ủy Đảng tiếp tục tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ gắn với phổ biến, quán triệt và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW

của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; làm tốt việc chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong từng thời gian và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đảng viên giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt.

*Thứ ba*, thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ.

*Thứ tư*, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm từng tổ chức Đảng (từng loại hình chi bộ); thực hiện đầy đủ các bước, các nội dung sinh hoạt theo trình tự hướng dẫn cấp trên.

*Thứ năm*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp dưới, thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra; đồng thời chỉ đạo tiến hành tự kiểm tra. Kiểm tra việc chấp hành chế độ sinh hoạt qua làm việc trực tiếp với cấp ủy, với toàn thể đảng viên hoặc kiểm tra qua sổ ghi biên bản họp chi bộ, kịp thời điều chỉnh những hạn chế, qua đó góp phần giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời biểu dương chi bộ làm tốt và nhân diện rộng để uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng nhằm chỉ đạo hiệu quả hơn. ☒

## **PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG,...** (tiếp trang 85)

...cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển vững chắc.

*Năm là*, từng bước nghiên cứu nghệ thuật tác chiến và cải tiến mua sắm trang bị cho lực lượng vũ trang địa phương vũ khí hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực tiễn các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, vũ khí trang bị thuộc thế hệ cũ sử dụng trong chiến tranh hiện đại sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với phương thức tác chiến mới. Tuy nhiên, do khả năng của

nền kinh tế đất nước có hạn nên một mặt vẫn phải bảo quản, sử dụng và cải tiến những vũ khí trang bị hiện có, mặt khác, cần đầu tư mua sắm những trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang địa phương nói riêng, phù hợp với khả năng kinh tế và cách đánh sở trường của từng lực lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Chiến tranh đã kết thúc, sự hy sinh to lớn của đồng bào và chiến sĩ Hải Dương đã để lại và lưu truyền mãi những chiến công oanh liệt, đã động lại những giá trị đích thực, vô giá để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người thêm hành trang, sức mạnh để hoàn thành những nhiệm vụ mới trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. ☒